



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก ฐานเศรษฐกิจ แนวหน้า สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ข่าวหุ้น ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น เว็บไซต์ nationtv เว็บไซต์สปริงนิวส์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เนชั่นสุดสัปดาห์ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์เดลินิวส์ ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>กรม.เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ</p> <p>-เสนอข่าว พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ และมีกระแสพระราชดำรัสพระราชทานกำลังใจให้คณะรัฐมนตรีทั้งหมด ให้ทำงานได้ดีเพื่อประเทศชาติอย่างที่ตั้งใจไว้ บริหารประเทศด้วยความเรียบร้อย ตามสถานการณ์ แก้ไขให้ตรงเป้าตรงจุด มีความเข้มแข็ง อดทน</p> <p>นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า พร้อมทำงานอย่างเต็มที่ และจะแบ่งงานในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ.อย่างดี งานในส่วนของรองนายฯ จะทำตามที่ได้รับมอบหมายจากนายฯ และจะเน้นงานในส่วนของรมว.สธ.เป็นหลัก ดังนั้น จะมาทำเนียบรัฐบาลเฉพาะเมื่อมีงานเอกสารจะต้องเซ็นและพบแขกต่างประเทศที่สำคัญ โดยในที่ประชุมกรม.มีการสรุปร่างนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาวันที่ 25-27 ก.ค.นี้ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างนโยบาย จากนั้นได้ให้รัฐมนตรีไปศึกษารายละเอียด ซึ่งนายฯ กำชับให้รัฐมนตรีทุกคนต้องทำการบ้านหากถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ ยืนยันว่าร่างนโยบายรัฐบาลมีเรื่องนโยบายกัญชาซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วน และมีเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นโยบายของทุกพรรคได้รับการตอบสนอง พรรคร่วมรัฐบาลทุกคนยอมรับมติเกี่ยวกับร่างนโยบายรัฐบาล จากนั้นจะนำไปจัดทำเป็นรูปเล่ม</p> <p>ด้านนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญถูกบรรจุในเอกสารนโยบายรัฐบาล ข้อ 11 ที่เป็นข้อสุดท้ายในเรื่องเร่งด่วนของรัฐบาล แต่ไม่ได้กำหนดว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำภายใน 1 ปี ทั้งนี้ นายฯ ขอให้กรม.จากทุกพรรคช่วยกันแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา</p>	-
<p>มติชน ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์มติชน</p> <p>มติชน</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว กรณีเพจ Gossip สาสุข โพสต์ข้อความเรื่อง "บุคลากรสาธารณสุขกุ่มขมับ แผนอนุทินตั้งอสม. เป็นผู้เผยแพร่กัญชา ทั้งที่สาธารณสุขยังมีเรื่องอื่นให้ทำอีกแยะ" มีเนื้อหาไม่เห็นด้วยกับนโยบายกัญชาโดยระบุว่ารพ.วิทยาลัยอายุรแพทย์ก็ออกแถลงการณ์แสดงความกังวล เมื่อปลายเดือน พ.ค. ขณะที่รมว.สธ.และทีมงานพยายามเดินหน้าถึงขั้นประกาศว่าจะอบรม อสม.ทั่วประเทศ ให้ทำหน้าที่โปรโมตกัญชา ด้วยการทดลองปลูกในครัวเรือนของตัวเองก่อน และสรุปว่า หวังว่ารมว.สธ.และพรรคภูมิใจไทยจะทบทวนเรื่องนี้อีกครั้ง ยกเว้นแต่จะมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่เบื้องหลัง</p> <p>นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และรมว.สธ. ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเพจดังกล่าว พร้อมทั้งแชร์ข้อความหน้าเพจตัวเอง ว่า หากยังไม่ทราบอะไรทั้งหมดและยังไม่มีข้อมูลที่ครบอย่าเพิ่งสรุป ยืนยันว่าทำให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์มากที่สุด หากมีข้อสงสัยเชิญที่ห้องทำงานรมว.สธ. พร้อมทั้งจะร่วมหารือตลอดเวลา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยแพร่กรณี 12 องค์กรเรียกร้องให้อย.เร่งขึ้นทะเบียนน้ำมันกัญชาของนายเดชา ศิริภัทร ซึ่งมีสูตรใกล้เคียงกับรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับอนุญาตจาก ออย.แล้ว ว่า ตำรับยาที่นำมาใช้ในการรักษาโรค ต้องเป็นตำรับยาที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2562 กำหนดตำรับยาไว้ 5 ประเภท ได้แก่ 1.ตำรับยาที่ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนตำรับ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีตำรับใด 2.ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ซึ่งประกาศแล้ว 16 ตำรับ ปัจจุบันมีผู้รับอนุญาตคือ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 3.ตำรับยาที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ภายใต้การ</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>รักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ปัจจุบันมีผู้รับอนุญาต คือ อภ. และรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 4.ตำรับยาที่ได้รับอนุญาตภายใต้โครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับอนุญาตจาก อย. และ 5. ตำรับยาที่หมอฟื้นบ้านปรุงขึ้นและได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ ซึ่งตำรับของนายเดชาเป็นประเภทที่ 5 เมื่อผ่านการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเสนอคณะกรรมการและคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษ เพื่อพิจารณาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อประกาศรายชื่อยาตำรับยาของหมอฟื้นบ้านและเสนอ รพ.รพ. ต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ส่วนตำรับยาของรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นประเภทที่ 3 ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการและคกก.ที่เกี่ยวข้องของ อย. ซึ่งการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน</p> <p>ด้าน นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า คณะกรรมการอำนวยการนำกัญชาและกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย ได้พิจารณาเห็นชอบตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมเฉพาะรายของหมอฟื้นบ้าน 12 ตำรับไปแล้ว ซึ่งมีตำรับของนายเดชารวมอยู่ด้วย และเมื่อช่วงต้นก.ค.ได้ส่งตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมเฉพาะรายของหมอฟื้นบ้าน 2 ตำรับให้คกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษแล้ว โดยการประชุมในวันที่ 19 ก.ค.นี้ คาดว่าจะมีการพิจารณาตำรับของนายเดชาด้วย</p> <p>ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.รพ. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า นายพินิจ จารุสมบัติ อธิบดีรพ.รพ. ได้นำนักวิชาการและนักวิจัยเรื่องกัญชาจากสถาบันทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ที่ร่วมมือกันระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาพบและให้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนอธิบายโอกาสที่จะทำให้อุตสาหกรรมกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศและเกษตรกรไทย ซึ่งสอดคล้องตามหลักการเศรษฐกิจแบ่งปัน ที่เป็นนโยบายหลักของพรรคภูมิใจไทย</p>	
มติชน ไทยรัฐ	<p>เปิดศูนย์หัวใจสวรรค์ประชารักษ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญจากรพ.ใกล้บ้าน ลดความแออัด และการเดินทางไปรักษารพ.ในกรุงเทพฯ เขตฯ 3 จึงได้พัฒนาศูนย์หัวใจและหลอดเลือดสวรรค์ประชารักษ์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ เป็นศูนย์แม่ข่ายด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด บูรณาการรักษาร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากรพ.ศิริราช รพ.ราชวิถี สถาบันโรคทรวงอก และรพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก ให้บริการสวนหัวใจ ขยายหลอดเลือด บอลลูนหัวใจ ตรวจคัดกรองสมรรถภาพหัวใจจากภายนอกด้วยการออกกำลังกาย ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจต่อเนื่องทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีศูนย์ภาวะหัวใจอ่อนกำลังแบบบูรณาการ ดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและอ่อนกำลังและมีอาการหนัก ปัจจุบันมีศัลยแพทย์โรคหัวใจ 2 ราย หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ CCU 4 เตียง</p>	-
ข่าวสด	<p>โรคตับ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับอักเสบเฉียบพลัน ในระยะสั้นจะไม่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการมาก แต่ถ้าเป็นโรคตับแข็งหรือมะเร็งตับจะทำให้สารอาหารต่าง ๆ ที่รับประทานไม่ถูกเผาผลาญและนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ ร่างกายจึงได้รับสารอาหารไม่เพียงพอและมีผลต่อภาวะโภชนาการ</p> <p>นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผอ.ด้านการแพทย์ รพ.ราชวิถี กล่าวว่า อาหารบำบัดโรคตับแบ่งเป็น 3 ประเภท 1.อาหารบำบัดโรคตับอักเสบ ขณะที่ผู้ป่วยเบื่ออาหารอาจช่วยได้โดยให้อาหารเหลวแต่มีคุณค่ามาก เช่น อาหารที่ทำจากไข่ นม น้ำตาล ไอศกรีม เมื่อผู้ป่วยรับประทานอาหารธรรมดาได้จึงจัดอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วนให้ 2.อาหารบำบัดโรคตับแข็ง แพทย์จะสั่งเพิ่มหรือลดปริมาณโปรตีนให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคน 3.อาหารบำบัดโรคตับแข็งระดับสูง ช่วงแรกควรได้รับโปรตีนเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม จากเนื้อปลา ไข่ไก่ บริโภคไขมันแต่น้อย หากมีอาการบวม น้ำคาวเสริมด้วยไข่ขาว รับประทานคาร์โบไฮเดรตประเภทข้าว น้ำหวาน ไม่ควรบริโภคธัญพืชผักใบเขียวในปริมาณมากเกินไป กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการทางระบบประสาทควรปรึกษาแพทย์</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มติชน</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวถึงข่าวเด็กหญิงเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ที่ จ.กาฬสินธุ์ ว่า ประเทศไทยไม่มีไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ นอกเหนือจาก 4 สายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์มีความรุนแรงไม่แตกต่างกันมาก ผู้ป่วยอาการจะรุนแรงขึ้นเมื่อติดเชื้อครั้งที่สองด้วยสายพันธุ์ที่ต่างไป ซึ่งจะทำให้มีภาวะเลือดออกและช็อกได้ ทั้งนี้ กรมฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการสำรวจจุดน้ำขุ่นขี้ดและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค โดยเฉพาะกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพร้อมกันทั่วประเทศ ทำให้สถานการณ์การเกิดโรคชะลอลง จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในหลายพื้นที่ลดลง ที่สำคัญประชาชนควรเตรียมความพร้อม 3 เรื่อง คือ 1.การป้องกันการถูกยุงกัด 2.การเฝ้าระวังอาการของโรค และ 3.การไปพบแพทย์เร็วเมื่อป่วยและมีไข้สูง</p> <p>-เสนอข่าว นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรม "Kick off การดำเนินงาน พขอ.เมืองร้อยเอ็ด สู้การป้องกันควบคุมไข้เลือดออก" ปี 2562 เพื่อรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น อสม. และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม 600 คน และได้รับการสนับสนุนจาก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.เมืองร้อยเอ็ด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธิตี แสงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกจังหวัด สธ.ได้สั่งการให้รพ.ในสังกัดทุกแห่งตั้งมุมให้คำปรึกษาไข้เลือดออก เพื่อคัดกรอง ติดตาม ดูแล และรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก จัดให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกพื้นที่คอยให้คำปรึกษา ดูแลกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยอาการรุนแรงอย่างใกล้ชิด ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วน และจิตอาสาช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ให้แต่ละบ้านสำรวจจุดเสี่ยงแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่พบบ่อย ขอความร่วมมือร้านขายยาและคลินิกไม่ให้ขายยาแก้ปวดลดไข้ กลุ่มเอ็นเสดในผู้ป่วยที่สงสัยโรคไข้เลือดออก พร้อมสร้างความเข้าใจแนะนำประชาชนหากผู้ป่วยมีไข้สูงเกิน 2 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้น ขอให้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกและรีบพาไปพบแพทย์ทันที</p>	-
<p>ข่าวสด</p>	<p>สุขภาพพระสงฆ์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การทำบุญในแต่ละครั้งควรใส่ใจเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพและถูกหลักโภชนาการ อาหารที่แนะนำคือ ถวายข้าวกล้องสลับข้าวขาว เลือกเนื้อสัตว์ไขมันต่ำ ถวายผักและผลไม้เป็นประจำ เลือกเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยหรือปราศจากน้ำตาล รวมถึงปรุงประกอบอาหารด้วยวิธีต้ม นึ่ง ย่าง อบ หรือทำเป็นน้ำพริก หากจำเป็นต้องผัดหรือใช้กะทิควรใช้ในปริมาณน้อย รสต้องไม่หวานจัด มันจัด และเค็มจัด ควรลดถวายขนมหวาน อาหารกระป๋องควรเลือกซื้อที่มีเครื่องหมาย อย. ดูสถานที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ ลักษณะของกระป๋องต้องไม่บวม ไม่บุบ ตะเข็บกระป๋องต้องไม่มีรอยร้าวและไม่เป็นสนิม</p>	-
<p>ข่าวสด</p>	<p>อาการสมองตื้อ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สมองตื้อ เป็นอาการที่พบได้ในผู้สูงอายุและสารเสพติด เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายจะมีผลต่อสมอง 2 ส่วน คือ สมองส่วนคิดและสมองส่วนอยาก ยาและสารเสพติดจะเข้าไปกระตุ้นสมองให้หลั่งโดปามีน ทำให้มีความสุขอย่างมากและรวดเร็ว เมื่อใช้ยาและสารเสพติดบ่อยๆ จะทำให้สมองส่วนคิดถูกทำลาย การใช้ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลเสียไป สมองส่วนอยากจะอยู่เหนือสมองส่วนคิด ทำให้ทำอะไรตามใจตามอารมณ์ ผู้เสพยาและสารเสพติดจึงมักแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เกิดอาการทางจิตประสาท ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ หมกมุ่นกับการใช้ยาและสารเสพติด ทำทุกวิถีทางให้ได้ยาเสพติดมาเสพ ส่งผลกระทบทั้งต่อตนเองและสังคม</p> <p>นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า การที่ผู้เสพยาและสารเสพติดเข้ากระบวนการเลิกอย่างจริงจังจำเป็นต้องใช้ยา 1 เดือน และหากมีภาวะ</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	เสริมจากปัญหาของสมอง เช่น ระดับสติปัญญาต่ำ หรือมีสภาพจิตใจที่ไม่ปกติ มีแนวโน้มทางกรรมพันธุ์ที่มีโอกาสจะเกิดโรคทางจิตเวช แต่หากหยุดเสพยาตั้งแต่เริ่มเสพไม่นาน และเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง สมองจะมีโอกาสฟื้นฟูเป็นปกติมากขึ้น	



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch